

Số: 1367/TB-CTHADS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tại Buổi làm việc với Chi cục THADS quận Ngô Quyền ngày 18/12/2018

Ngày 18/12/2018, Đoàn công tác của Cục Thi hành án dân sự thành phố do đồng chí Cục trưởng Trần Hồng Quang làm Trưởng đoàn làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền để đánh giá kết quả công tác thi hành án 02 tháng năm 2019, kết quả giải quyết các vụ việc lớn, phức tạp, án tín dụng ngân hàng và nhiệm vụ giải pháp 10 tháng cuối năm 2019 để nâng cao hiệu quả việc tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, ý kiến của Lãnh đạo, công chức Chi cục và kết quả làm việc trực tiếp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Kết quả công tác thi hành án:

Kết quả công tác 02 tháng năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã tổ chức thi hành 1.442 việc với số tiền là 1.357.560.395 nghìn đồng. Trong đó số việc có điều kiện 529 việc (chiếm tỷ lệ 36,76% tổng số việc phải thi hành), số tiền có điều kiện 1.044.819.619 nghìn đồng (chiếm 78,88% tổng số tiền phải thi hành), đã giải quyết xong 114 việc, số tiền 4.793.664 nghìn đồng; chỉ tiêu thi hành xong về việc đạt 21,55%, về tiền đạt 0,46%. Tỷ lệ giảm án có điều kiện so với cùng kỳ năm 2018 tăng 07 việc (1,72%), tăng hơn 919 tỷ (764,5%) về tiền; tỷ lệ giảm án có điều kiện chuyển kỳ sau so với kỳ 12 tháng năm 2018 tăng 21,35% về việc, 1.259% về tiền.

Công tác nội vụ đơn vị đã có bước ổn định, hiệu quả công việc được nâng lên, đoàn kết nội bộ được tăng cường, các mặt công tác đảng - đoàn thể, đời sống công chức, người lao động của đơn vị được lãnh đạo cấp ủy, đơn vị quan tâm, chăm lo, tạo động lực thúc đẩy công chức ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua nghe báo cáo, bên cạnh những kết quả đạt được thì đơn vị vẫn còn những tồn tại, đáng chú ý là việc phân công công việc trong lãnh đạo còn chưa rõ ràng, có sự chùng lún, cắt khúc, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; một số vụ việc thi hành án còn chậm tổ chức thi hành, chưa

có sự nỗ lực cao, quyết liệt giải quyết án, nhất là các việc phức tạp, có giá trị lớn, quyết định đến chỉ tiêu công tác của đơn vị; việc tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương còn chưa cao, công tác phối hợp với chính quyền cơ sở còn có những hạn chế.

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới:

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 02 tháng năm 2019, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019, Cục THADS Hải phòng yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Tăng cường tranh thủ hơn nữa sự quan tâm của Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận, sự phối hợp của các ngành, các cấp đối với công tác thi hành án dân sự của địa phương; tham mưu những giải pháp cụ thể cho cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh chính trị tổng hợp hoàn thành toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Khẩn trương rà soát lại quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo, cán bộ công chức trong đơn vị rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phân công công việc phải phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người để từ đó phát huy hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Duy trì giao ban Lãnh đạo Chi cục hàng tuần và thực hiện báo cáo thống kê hàng tuần, để kịp thời nắm bắt, theo dõi và đôn đốc các Chấp hành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo và yêu cầu các Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ thi hành án, bảo đảm tiến độ giải quyết thi hành án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi kết quả thi hành án của các chấp hành viên, có biện pháp chấn chỉnh hoặc đề xuất xử lý các công chức, chấp hành viên không chấp hành nghiêm chỉ đạo, chậm trễ thi hành án, đặc biệt do lỗi chủ quan.

- Thực hiện tốt công tác quản lý về tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu đồng thời quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc để cán bộ, công chức, người lao động yên tâm công tác.

- Để phấn đấu đạt chỉ tiêu về việc, về tiền trong năm 2019 thực hiện xây dựng các biện pháp cụ thể:

Mỗi Chấp hành viên trong đơn vị cần chú trọng công tác xác minh, phân loại án chính xác, đẩy mạnh tổ chức thi hành án tập trung, cuốn chiếu theo địa bàn nhằm giải quyết dứt điểm việc mới thụ lý có điều kiện thi hành kết hợp giải quyết việc thi hành án năm cũ chuyển sang. Những vụ việc thi hành án phức tạp cần xây dựng Kế hoạch thi hành án cụ thể, báo cáo Cục Thi hành án dân sự thành phố để được hướng dẫn nghiệp vụ khi cần thiết.

+ Đề phân đấu đạt chỉ tiêu về việc: Tăng cường đi cơ sở, tăng cường xử lý tang vật, tài sản sung công, thu tiền trước xét xử, phối hợp với trại giam, trại tạm giam thu tiền của phạm nhân, giải quyết nhanh việc hôn nhân gia đình mà khoản phải thi hành là trả lại tiền tạm ứng án phí cho đương sự và các việc khác liên quan đến trả tài sản theo quy định.

+ Về tiền: Tập trung chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc trọng tâm, trọng điểm có giá trị thi hành lớn để tập trung chỉ đạo giải quyết, đặc biệt là vụ Công ty TNHH Hương Giang, vụ Công ty Hàng Hải Việt Nam (VOSCO), thường xuyên báo cáo Cục trưởng, Lãnh đạo Cục phụ trách nghiệp vụ tiến độ giải quyết các vụ việc nói trên.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tại Buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, Cục Thi hành án dân sự thành phố thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. *BT*

Nơi nhận:

- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó cục trưởng (để c/d);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền (để t/h);
- Các Chi cục THADS quận, huyện (để biết);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS TP;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Văn Dũng

